



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน
กิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน

ด้วย โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จัดทำโครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน
กิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและเพิ่มคุณภาพงานให้มีมาตรฐานของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามความคาดหวังของสังคม และเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน เพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียน มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และส่งผลถึงคุณภาพของโรงเรียนต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางสาวนิตดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรณสุขล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ กำกับ ติดตาม ดูแล เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการดำเนินงาน

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิตริย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู	กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู	กรรมการ
จำสืบเอกธนพล สูงกลาง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน		กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผน ดำเนินการ ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๒. กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตลอดจนประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริเวณที่ ๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวศิริินภา มุลาสินน์	ครู	รองประธานกรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางณัชฎพร ฮีมวาท์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางกัณฑ์ทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุด	ครู	กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์	ครู	กรรมการ
นางสาวนัฐราภรณ์ ไหญ่ยอด	ครู	กรรมการ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก	ครู	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกฐิน	ครู	กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายวีระวัฒน์ ลงผิว	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางนปภา ไต้เป็นสุข	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายธวัช วงศ์สุวัฒน์

ครูผู้ช่วย

กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอาคาร ๓ ห้องน้ำนักเรียนชายและบริเวณรอบๆ พื้นที่ด้านข้างอาคาร ๓

ติดรั้วหลังโรงเรียน โรงอาหารมงคลบพิตร รอบๆร้านค้าสวัสดิการ โรงจอดรถฝั่ง

พระราชวังบางปะอิน สวนกาญจนาภิเษก สนามคอนกรีตถึงรั้วโรงเรียนและสนามหญ้า

หน้าอาคาร ๓

บริเวณที่ ๒ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางนงพงา อีสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

นางสุดาพร ยิ้มสิน ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ

นางกัญญาชัชฎ์ เหมือนเตย ครู ชำนาญการ กรรมการ

นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล ครู ชำนาญการ กรรมการ

นางสาวอาภรณ์ สายจันดี ครู กรรมการ

นายรณกร ไช้ناع ครู กรรมการ

นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย ครู กรรมการ

นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู กรรมการ

นางสาวอริยา กันทะวงศ์ ครู กรรมการ

นางสาวโสภิต สุจิตตกุล ครู กรรมการ

นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์ ครู กรรมการ

นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย ครู กรรมการ

นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม ครู กรรมการ

นางสาวกัญญา อินทร์กอง ครู กรรมการ

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครู กรรมการ

นางสาวภริตา โอซารส ครูผู้ช่วย กรรมการ

นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ

นางสาวพัชฌมณต์ ทิพย์สง ครูผู้ช่วย กรรมการ

นางวรรณวรรรงค์ ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ

นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ

นางสาวณุดา แก้วพานิชย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาววิชญาพร อุ่ณมี

ครู

กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอาคาร ๔ ห้องน้ำนักเรียนหญิงและบริเวณรอบ ๆ ลานธรรมและพื้นที่ด้านข้าง

ติดรั้วโรงเรียน ห้องสมุด ห้องแนะแนวถึงรั้วหลังโรงเรียน ลานอเนกประสงค์หน้า

อาคาร ๔ ถึงหลัง อาคาร ๒ และสนามฟุตบอล ถึงรั้วหน้าโรงเรียน

บริเวณที่ ๓ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์ อุดร	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจิตรีสมา สมงาม	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นายปราณรัตน์ กาญจนากร	ครู	กรรมการ
นางสาวสุวรรณา สุดปรีก	ครู	กรรมการ
นางสาวอาทิตยา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการ
นางสาววีพรรณ โชคสมบัติ	ครู	กรรมการ
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน	ครู	กรรมการ
นายสมพร อมรเวช	ครู	กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส	ครู	กรรมการ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายพิชานนท์ เนาเพชร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายรัฐวุฒิ สายันต์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์ศุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓		
นายทรศนันท์ อุดมฤทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอาคาร ๒ ถนนหน้าอาคาร ๒ ห้องน้ำนักเรียนหญิง อ่างน้ำข้างสำนักงาน
ผู้อำนวยการ รอบสำนักงานผู้อำนวยการ รอบบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๘
ถนนหน้าอาคาร ๑ และด้านหน้าหอประชุมอเนกประสงค์ บริเวณข้างฐานพระ
ถนนทางเข้าโรงเรียน รอบบริเวณหลังป้อมยาม

บริเวณที่ ๔ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔

จำสิบเอกธนพล สูงกลาง	ครูผู้ช่วย	ประธานกรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสาวมณฑนา สถิตวิบูลย์	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู	กรรมการ
นายศิวกร กริ่งไกร	ครู	กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ

นางสาวพิชามญช์ กุศล	ครู	กรรมการ
นางสาวยุวดี สุภาเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มุลอาสา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโกคี	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายคงศักดิ์ บุญวิจิตร	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔		
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู	กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณรอบหอประชุมอนุเอกประสงค์ อาคารเพชรราชา อาคารเพชรน้ำหนึ่ง
รอบบริเวณอาคารพลเอก ศาลาท่าน้ำ โรงอาหารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔
พรรษาและระเบียบด้านติดสระน้ำ

บริเวณที่ ๕ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางพรรณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางจิตาภา จูหว่า	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายชินวัฒน์ คณัชมวัจน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู	กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์	ครู	กรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี	ครู	กรรมการ
นางสาวณัฐพร ภูวงษ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายธรรมบุญ ระวังใน	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕		
นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณรอบอาคาร ๕ ถึงรั้วหลังโรงเรียน ถนนหน้าอาคาร ๕ และหลังอาคาร ๑
อาคารคหกรรม ๑ และอาคารคหกรรม ๒ ห้องน้ำนักเรียนชายและบริเวณรอบ ๆ
อาคารชั่วคราวข้างอาคารคหกรรม ห้องน้ำนักเรียนหญิงและบริเวณรอบ ๆ

บริเวณที่ ๖ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาอุตม์รักษ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมาลีทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

นางสาวรัตนภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู	กรรมการ
นายวันเฉลิม อูลิต	ครู	กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัตติ	ครู	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖		

นางชญาภา คำแห่งฤทธิ์ ครู ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณรอบอาคารศิลปะถึงรั้วหลังโรงเรียน ถนนหน้าอาคารศิลปะบริเวณ รอบอาคาร
 ฝึกงานอุตสาหกรรมถึงอาคารเกษตรกรรม อาคารนักรการภารโรงและบริเวณโดม-
 ราชชาติภิรมย์จนถึงรั้วหลังโรงเรียน

- หน้าที่ ๑. ร่วมกันวางแผนจัดนักเรียนรับผิดชอบดูแลความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณ
 ที่รับผิดชอบ
๒. ดูแล ควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนและนักรการภารโรงที่รับผิดชอบอาคารและ
 บริเวณรอบอาคาร
๓. ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ
 เรียบร้อย
๔. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ
๕. หากมีปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อประชุมดำเนินการ
 แก้ไขต่อไป
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวอาทิตย์ญา นาคกลิ่น	ครู	รองประธานกรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์	ครู	กรรมการ
นายเศรษฐสิทธิ์ สุขสงวน	ครู	กรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครู	กรรมการ
นางนปภา ไต้เป็นสุข	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส ของโรงเรียน ในการบริการเสีง
 ตามสาย และกิจกรรมหน้าเสาธง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน เป็นประจำและต่อเนื่อง ตลอดจน
 จัดให้มีการเผยแพร่ผ่านวารสารไอยศวรรัย
๒. ออกแบบและจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ๕ ส อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล

นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย	ครู	กรรมการ
จำสืบเอกธนพล สูงกลาง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดทำแบบสอบถาม และดำเนินการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชนาเคราะห์ ๑ ”